

Chúa Nhật tuần XV mùa thường niên năm C ⇨

“Ai là anh em của tôi?”

⇨ Chúa Giêsu bảo: “**Ông hãy đi và làm như vậy**”

Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời”. Người nói với ông: “Trong Lễ luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó?” Ông trả lời: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình”. Chúa Giêsu nói: “Ông đã trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống”. Nhưng người đó muốn bào chữa mình, nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Nhưng ai là anh em của tôi?” Chúa Giêsu nói tiếp:

“Một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, và rơi vào tay bọn cướp; chúng bóc lột người ấy, đánh như tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tu sĩ cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một thợ săn khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra hai quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: ‘Ông hãy săn sóc người ấy và ngoài ra, còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả lại ông’. Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?” Người thông luật trả lời: “Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy”. Và Chúa Giêsu bảo ông: “Ông cũng hãy đi và làm như vậy”. (Lc 10, 25-37)



⇒ “Ai là anh em của tôi?”

Một người “thông luật” mà đặt câu hỏi nầy như để “muốn bào chữa mình” thì thoạt nghe qua xem như hơi ngớ ngẩn! – và... *ngớ ngẩn cũng như các vị quan chức nhà nước ta được cấp bằng tiến sĩ/thạc sĩ TRƯỚC khi được cấp bằng tiểu học. trung học!* == nhưng thánh sử Luca viết ra chắc hẳn có ngụ ý chúng ta nên suy tư nhiều hơn.

* “Ai là ANH CHỊ EM của tôi?” – “Ai là bà con láng giềng của tôi?” – “Ai là người ĐỒNG HƯƠNG của tôi?” – chữ ĐỒNG BÀO là của riêng cho dân tộc Việt chúng ta mà thôi nghe! -

* Không phải lúc nào thấy người bị nạn (đau khổ, bị cướp bóc, bị hành hung vô lý và bất công... DÙ CÓ BIẾT NGƯỜI ĐÓ CHÍNH THỰC LÀ Anh/Chị/Em, bà con láng giềng, người đồng hương/đồng bào... cũng NHẬN là người quen biết đâu nghe! → “Một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, và rơi vào tay bọn cướp; chúng bóc lột người ấy, đánh như tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. *Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, cũng đi qua.*” → Lẽ tất nhiên! = nhận là người quen trong trường hợp này thì... ăn được cái giải gì = mà không chừng còn bị vạ lây nữa! = Nhưng NẾU “nạn nhân” đó ăn mặc sang trọng, tay đang ôm túi tiền... khùng thì chắc hẳn thái độ “tiếp nhận” sẽ khác xa!



“Ai là anh em của tôi?” = Chúng ta còn nhớ chính Đức Ki-tô đặt câu hỏi này khi nghe nhiều người báo tin : “Thưa Thầy, Mẹ và Anh Em của Thầy muốn gặp Thầy...” → *Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” Người bảo kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? “ Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12, 46-50)*



... “Một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra hai quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: ‘Ông hãy săn sóc người ấy và ngoài ra, còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả lại ông’. Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?” Người thông luật trả lời: “Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy”. Và Chúa Giêsu bảo ông: “Ông cũng hãy đi và làm như vậy”

⇒ Chúa Giêsu bảo: **“Ông hãy đi và làm như vậy”**

“Ông hãy đi và làm như vậy” = trong câu chuyện này, chúng ta thừa biết Đức Giêsu dùng chữ “ÔNG” không những để ám chỉ *người thông luật* nhưng cũng muốn nói cho **TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐANG NGHE NGƯỜI GIẢNG.**

Và **hôm nay, bây giờ, tại đây**, Đức Giêsu muốn nói với ai? = hỏi là đã có câu trả lời rồi vậy! = Mùa COVID, Anh Chị Em và Thân Hữu LASAN đã trả lời câu hỏi này thật tốt lành cho “đồng bào” lương cũng như giáo, vì tất cả là **ANH CHỊ EM TÔI:**

